

แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มีพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙ คน พนักงานครูเทศบาล ๑๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๒ คน รวมทั้งหมด ๕๕ คน

ได้รับการอบรมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน.....๔๘.....คน คิดเป็นร้อยละ.....๘๗.๒๗.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ระดับ	ประเภท หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	ระยะเวลา หลักสูตร
๑	นายสุภชาติ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาล	บริหารฯ กลาง	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การประชุมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน รากและการท่องเที่ยวชุมชน	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑๗-๒๓ มิถุนายน ๖๗
๒	นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	อำนวยการ ต้น	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตรการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๙) ให้มีประสิทธิภาพ	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	นายทินกร ทานา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อำนวยการ ต้น	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มี.ย.๖๗
๔	นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับบ ประมาณ ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ ๒๕๖๑	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๗ - ๙ กันยายน ๖๗
๕	นางสาวพรชล หรรษา นิติกร	ชำนาญ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	นิติกร รุ่นที่ ๔๓	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๓ ก.ย.๖๗
๖	นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา	ชำนาญ งาน	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มี.ย.๖๗
๗	นางสาวพรปวีณ์กานต์ สาระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญ การ	หลักสูตรด้านการบริหาร	หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการ (บนฉ.) รุ่นที่ ๔	สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ	๒๓ พ.ค. ๖๗
๘	นางภูมรินทร์ ระวีวรรณ นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	๒๘-๓๐ เมษายน ๖๗
๙	นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลข้าราชการครู อปท.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (ชม.)	๑๐-๑๑ มิถุนายน ๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ระดับ	ประเภท หลักสูตรการพัฒนา	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	ระยะเวลา หลักสูตร
๑๐	นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว ผู้อำนวยการกองคลัง	อำนาจฯ ต้น	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๑๑	นางสาวพิภลทอง ต้นขาว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	อำนาจฯ ต้น	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของ อปท. ในระบบ e-laas ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓	สำนักบริการ วิชาการ	๑๒ - ๑๔ ส.ค. ๖๗
๑๒	นางสาวเพ็ญวิภา วรรณรัตน์ นักวิชาการคลัง	ชำนาญ การ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๑๓	นางสาวสุวรรณี บุญตอม นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติ การ	การเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	LMOOC๐๙๔ การใช้งานระบบ Ltax onlion ด้วยระบบ Local Mool	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑๓ มิ.ย.๖๗
๑๔	ว่าที่ร้อยตรีพฤษ หัสปะกว่า เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญ งาน	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ ๕	สำนักบริการ วิชาการ	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๑๕	นายธนา โปธานนท์ วิศวกรโยธา	ปฏิบัติ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การคำนวณราคากลางก่อสร้างด้วยระบบ คำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์	มหาวิทยาลัย ศิลปกร	๑๖-๑๘ มิ.ย.๖๗
๑๖	นางสาวปรารถนา มูลสี นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญ การ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย สังกัด อปท.	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑๔-๑๖ มิ.ย.๖๗
๑๗	นางสาวสุภาพิช อภิชัย เพศตาน่า เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญ งาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๑๘	นายจะแล จะพื่อ ครูชำนาญการพิเศษ	คศ.๓	การเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู	สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา เขต ๓	๑๔ มี.ค.๖๗
๑๙	นางสาวศิริมนัส แสงงาม ครูชำนาญการพิเศษ	คศ.๓	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ระดับ	ประเภท หลักสูตรการพัฒนา	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	ระยะเวลา หลักสูตร
๒๐	นายเอกพันธ์ พรหมวังขวา ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๑	นายนิธิวิทย์ เผ่าพงศ์เมธา ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๒	นายพัตชัย จรุงฤทธิ์กุล ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๓	นางสาวชฎานันท์ อัคริขพงศ์ ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๔	นางสาวอรทัย แสนชัย ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๕	นางสาวณัฐวดี อินทไชย ครู	คศ.๑	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๖	นายศักดิ์สิทธิ์ ฐระคำ ครู	คศ.๑	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๗	นางภิรมย์ ขุนน้ำ ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๘	นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๒๙	นางแวว ไชยมงคล ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗
๓๐	นางสาวชุตติกาญจน์ กะหลิง ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	หลักสูตร”เทคนิควิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครู อปท.	มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๖-๒๘ พ.ค.๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ระดับ	ประเภท หลักสูตรการพัฒนา	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	ระยะเวลา หลักสูตร
๓๑	นางสาวพัชรินทร์ อีนคำ ครูชำนาญการ	คศ.๒	หลักสูตรความรู้และ ทักษะของงาน	การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๗-๙ ส.ค.๖๗
๓๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปภาวชรมิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๓	นางสาวศรณิยา ชุมภู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๔	นางสาวจิตรลดา ปุรุศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๕	นายสมบุรณ์ ดวงแก้ว พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๖	นายนิติย์สัน กองแก้ว พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๗	นายทรงฤทธิ์ ก้อนพัน พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๘	นายมนเษ ชันทอง พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๓๙	นายผดุง อุปสี พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๐	นายเทพพิทักษ์ ดวงตา ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๑	นายวณัฐกร ไวยเนตร ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ระดับ	ประเภท หลักสูตรการพัฒนา	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	ระยะเวลา หลักสูตร
๔๒	นายวรุฒน์ จันตา พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๓	นายอิทธิพล ชัยชนะ พนักงานขับรถยนต์	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๔	นายกิตติชัย ชัยชนะ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๕	นางสาวลักขณา ปานหมอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	ภารกิจ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การอบรมบริหารจัดการงบประมาณด้าน การศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. ๒๕๖๒	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๖๗
๔๖	นายสุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยนักสันตนาการ	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗
๔๗	นางสาวกานต์ทิศา แสนสำราญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	ภารกิจ	หลักสูตรพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ	การอบรมบริหารจัดการงบประมาณด้าน การศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. ๒๕๖๒	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๖๗
๔๘	นางจิตติมาศ สุภาเลิศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ภารกิจ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ	การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน	เทศบาลเมืองนะ กองกำลังผาเมือง	๗ มิ.ย.๖๗

ผู้จัดทำข้อมูล



(นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้รับรองข้อมูล



(นายสุษะดี สุภาเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาประจำปี ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

๑. วิธีการคิดคำนวณ

สูตรวิธีคิดคำนวณ

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา x ๑๐๐

จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

$$\frac{๔๘ \times ๑๐๐}{๕๕} = ๘๗.๒๗$$

๕๕

คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗



(นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ